

ĐÔNG HƯNG

Tập trung phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn



Ông Nguyễn Văn Kế rắc vôi bột khử trùng chuồng trại để bảo vệ đàn lợn của gia đình.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Đông Đô (Hưng Hà) hiện đã không phát sinh ổ dịch mới, ổ dịch cũ đã được khống chế. Song không vì thế mà huyện Đông Hưng - huyện giáp ranh với Hưng Hà lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Huyện Đông Hưng hiện có tổng đàn lợn gần 94.000 con của gần 8.000 hộ chăn nuôi tại 68 trang trại, 1.200 gia trại. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

lợn châu Phi, thời gian qua huyện Đông Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo, triển khai kế hoạch, ban hành 2 công điện khẩn, họp triển khai các văn bản của tỉnh, của huyện tới ban chỉ đạo và cán bộ chăn nuôi thú y các xã, thị trấn. Đặc biệt với xã Lô Giang - xã đã phát hiện lợn ốm bất thường, huyện thành lập tổ chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh ngay tại xã. Đồng chí Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng, tổ trưởng tổ

chỉ đạo tại xã Lô Giang cho biết: Sau khi tiếp nhận thông báo của xã về trường hợp lợn ốm bất thường của 4 hộ chăn nuôi tại 2 thôn Phú Nông và Hoàng Nông, ngày 21/2/2019 huyện đã chỉ đạo tiêu hủy 75 con lợn ốm bất thường với tổng 3.910kg theo đúng quy trình để tránh lây lan ra diện rộng. Ngày 22/2, cán bộ thú y tiếp tục triển khai lấy mẫu bệnh phẩm của các hộ chăn nuôi trên địa bàn 2 thôn Phú Nông và Hoàng Nông để kịp thời có phương án xử lý. Xã cũng đã tiếp nhận hóa chất, vôi

bột phun, rắc tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định trên địa bàn toàn xã; lập 5 chốt kiểm dịch động vật. Do có sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, cương quyết của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành chức năng liên quan, khai báo kịp thời, đồng thuận tiêu hủy của các hộ có lợn ốm bất thường nên ngày 22/2 xã Lô Giang không phát hiện thêm trường hợp lợn bị bệnh bất thường nghi dịch bệnh nguy hiểm.

Khi biết thông tin xã Đông Đô (Hưng Hà) có bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND xã Minh Tân (Đông Hưng) cách Đông Đô 1km, cách đây 1 tuần đã tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại chuồng trại của 96 hộ chăn nuôi trong toàn xã. Đồng chí Nguyễn Đăng Duyệt, Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận hóa chất hỗ trợ của tỉnh, xã đã thành lập 5 thôn mỗi thôn 1 tổ công tác với đủ thành phần quy định để chỉ đạo công tác ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi có khả năng xâm nhập vào xã. Tổ chức rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng lần 2 xung quanh chuồng trại của các hộ chăn nuôi; lập các chốt kiểm dịch kiểm soát tất cả các phương tiện vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn lưu thông vào xã.

Với xã An Châu - 1 trong 8 xã vùng đệm có khả năng lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi từ xã Đông Đô (Hưng Hà) và bệnh nguy hiểm trên đàn lợn ở xã Lô Giang (Đông Hưng) công tác phòng, chống để bảo vệ đàn lợn cũng được thực hiện khẩn trương, quyết liệt

với phương châm lấy phòng ngừa là chính. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã An Châu cho biết: Toàn xã có 2.200 con lợn của 164 hộ chăn nuôi, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên hệ thống phát thanh sáng, trưa, chiều, xã cũng đã tiếp nhận hóa chất, mua vôi bột phun, rắc để tiêu độc, khử trùng tại các hộ chăn nuôi, các hộ giết mổ gia súc, nơi công cộng, các tuyến đường vào xã. Phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ xuống từng hộ chăn nuôi tuyên truyền, hướng dẫn các hộ thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Giao ban công an xã phát hiện ngăn chặn các hộ bán thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ từ nơi khác vào địa bàn xã. Các hộ chăn nuôi đã nhận thức được sự nguy hại của bệnh dịch tả lợn châu Phi chủ động thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại, chăn nuôi an toàn để bảo vệ đàn lợn của gia đình. Ông Nguyễn Văn Kế, chủ Kim Châu 2, xã An Châu cho biết: Đàn lợn trên 30 con của gia đình mới khỏi bệnh là ốm long móng còn yếu lại nghe có bệnh dịch tả lợn châu Phi nguy hiểm nên rất lo. Mấy hôm trước gia đình đã chủ động mua vôi bột về rắc khắp chuồng trại và xung quanh nhà để tiêu độc, khử trùng, đồng thời thường xuyên vệ sinh chuồng trại.

Hiện nay, cả hệ thống chính trị của huyện Đông Hưng đã vào cuộc phòng,

chống dịch bệnh nguy hiểm trên đàn lợn, ngăn ngừa khả năng xâm nhiễm của bệnh dịch tả lợn châu Phi vào huyện theo phương châm: tập trung cao cho việc phòng chống, không chủ quan, xem thường; phòng bệnh dịch là chính, bệnh dịch xảy ra ở đâu thì tiêu hủy ở đó theo đúng quy trình hướng dẫn. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng yêu cầu: Các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn, nhất là 8 xã vùng đệm gồm: An Châu, Lô Giang, Đô Lương, Minh Tân, Thăng Long, Mê Linh, Chương Dương, Hợp Tiến bên cạnh việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh phải kiểm soát chặt chẽ đàn lợn của địa phương, phát hiện kịp thời, báo ngay với chính quyền nếu lợn ốm bất thường. Thành lập tổ công tác của xã, của thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể, xử lý kịp thời tình huống xảy ra ngay tại cơ sở. Đồng chí của chuồng trại khi xã có ổ dịch, không giết mổ, không tự tiêu hủy, hạn chế đi lại nhằm hạn chế gieo mầm bệnh cho nơi khác. Thành lập chốt kiểm dịch không để vận chuyển lợn ra, vào địa bàn. Cung ứng đủ vật tư, hóa chất để địa phương phòng, chống dịch. Đối với xã Lô Giang phải xác định xã Phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, huyện đồng ý sinh trưởng, phát triển của các thôn vào cuộc. Bố trí đủ lực lượng, phương tiện tham gia chốt chặn, tiêu hủy lợn ốm bất thường. Hạn chế tái đàn, nuôi mới đàn lợn trong thời điểm hiện tại.

► Sôi động cuộc đua phát hành thẻ tín dụng



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Thị trường thẻ tín dụng đang có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng. Để gia tăng thị phần, các ngân hàng đều đưa ra chính sách ưu đãi nhằm thu hút khách hàng.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối quý III/2018, tổng số lượng thẻ ngân hàng phát hành lũy kế cả nước là 147,3 triệu thẻ, tăng 20 triệu thẻ chỉ sau 1 năm. Trong đó, thẻ tín dụng có 4,6 triệu thẻ, tăng trưởng rất nhanh, đạt 50% so với cùng kỳ.

Việc đầu tư vào thẻ tín dụng mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho các ngân hàng bởi lãi suất cao hơn so với cho vay thông thường. Đồng thời, các khoản thu phí từ thẻ như phí thường niên, phí rút tiền mặt, phạt nợ quá hạn... đem lại nguồn thu lớn và rất ổn định.

Các ngân hàng liên tục đưa ra những chính sách nhằm thu hút và giữ chân khách hàng sử dụng thẻ tín dụng như: hoàn tiền ở các điểm mua sắm, tặng tiền mặt khi chi tiêu nhiều, tặng vali, túi xách khi mở thẻ, miễn thêm phí thường niên cho năm tiếp theo nếu chi tiêu đạt mức ngân hàng đưa ra...

Thẻ tín dụng là loại thẻ dùng trước trả sau và không được khuyến khích rút tiền mặt nên áp mức phí khá cao, lên đến 4 - 5% số tiền rút tùy ngân hàng. Tuy nhiên, gần đây đang nổi rõ hiện tượng nhiều chủ cửa hàng bắt tay với chủ thẻ thực hiện giao dịch khống để rút tiền với chi phí bằng 1/2.

Trước sự phát triển sôi động của thẻ tín dụng, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản cảnh báo, yêu cầu các ngân hàng phải rà soát và phát hiện các giao dịch khống để rút tiền mặt, nhất là các giao dịch ở nước ngoài, nhằm có biện pháp ngăn chặn.

► Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu

(vtv.vn) Hàng phế liệu đã được thông quan nhanh chóng sau khi Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Thông tư số 08, số 09.

Trước tết Nguyên đán, tình trạng chậm thông quan hàng phế liệu nhập khẩu do thực hiện Thông tư số 08, số 09 của Bộ Tài nguyên và Môi trường khiến nhiều doanh nghiệp có các lô hàng phế liệu làm nguyên liệu bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường nhưng bị tồn đọng tại các cảng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất. Ngay sau đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có cuộc thị sát tại cảng Hải Phòng. Nút thắt đã được tháo gỡ khi có Văn bản số 1036 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bãi bỏ Thông tư số 08, số 09.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bãi bỏ quy định của Thông tư số 08, số 09 liên quan đến thay đổi phương thức kiểm tra chuyên ngành. Giờ đây, cơ quan hải quan chỉ cần căn cứ vào kết quả giám định của các cơ quan giám định độc lập như trước kia mà không cần phải có giám định của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi doanh nghiệp đóng nhà máy. Do vậy, thời gian thông quan đã được rút ngắn.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa ban hành thông tư bãi bỏ các nội dung bất cập trong Thông tư số 08, số 09. Điều này gây khó cho cơ quan hải quan trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bởi vậy, ngành hải quan đã phải linh hoạt có văn bản chỉ đạo hải quan địa phương nhanh chóng thực hiện, nhưng về lâu dài vẫn cần có sự thống nhất trong các văn bản.

Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Tài nguyên và Môi trường phải sửa hai Thông tư số 08, số 09 trước ngày 15/2.

Bảo đảm nước tưới cho sản xuất vụ xuân

Để góp phần giành thắng lợi trong sản xuất vụ xuân, các đơn vị thủy nông đang nỗ lực thực hiện phương án vận hành, điều tiết nước nhằm cung cấp đủ nước có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu trong suốt vụ.

Với nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 34.714,4ha lúa xuân và trên 3.400ha cây màu của huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiên Hải và thành phố Thái Bình, để phục vụ tưới, tiêu năm 2019, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình được UBND tỉnh đầu tư gần 17 tỷ đồng xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình, kiên cố hóa kênh mương, nạo vét sông trực, sông dẫn, bảo đảm 100% số đầu máy vận hành tốt, hệ thống kênh mương thông thoáng. Ngoài ra, trong chiến dịch làm thủy lợi đồng xuân 2018 - 2019, các địa phương trong hệ thống tích cực triển khai việc



Nông dân huyện Đông Hưng chăm sóc lúa xuân.

khởi thông, nạo vét kênh mương, nâng cao khả năng dẫn nước từ công trình đầu mối đến mặt ruộng. Bước vào thời kỳ đổ ải, cần chú ý lịch xả nước các hồ chứa, Công ty xây dựng phương án cấp nước triển khai đến các địa phương, các HTX đồng thời huy động các

trạm bơm chủ động trữ nước vào hệ thống. Năm nay, do lịch xả nước đổ ải trùng với thời gian nghỉ tết Nguyên đán nên công nhân các trạm bơm vất vả, bận rộn hơn mọi năm. Chị Đỗ Thị Nhung, trạm bơm Hiệp Trung (xã Đông Hòa, thành phố) cho biết: Nghỉ tết đúng

vào đợt lấy nước cao điểm về thể cán bộ, công nhân ở trạm phải trực đủ quân số. Những ngày cuối năm, ai cũng muốn đoàn tụ bên gia đình song do đặc thù công việc, mọi người đành gác lại nỗi niềm riêng để tập trung hoàn thành công việc chung. Khi nhìn thấy nước

về trắng các cánh đồng, được mang "xuân" về trên ruộng chúng tôi cũng thấy vui, phấn khởi.

Theo đánh giá của Chi cục Thủy lợi, trong thời gian lấy nước đổ ải, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch lấy nước cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong khối thủy nông, bám sát lịch xả nước của các hồ thủy điện, tận dụng tối đa các kỹ thuật cường để lấy nước tưới tự chảy và trữ vào hệ thống, hệ thống trạm bơm điện tận dụng mục nước triều cao và nguồn điện cung cấp tranh thủ bơm vào giờ thấp điểm để lấy nước gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ. Qua hai đợt xả nước, cơ bản diện tích gieo cấy đã đủ nước, trong đó diện tích bơm điện là 52.727ha; diện tích tự chảy là 21.061ha. Đợt 3, các địa phương tập trung trữ nước vào hệ thống bảo đảm đủ nguồn nước cho diện tích lúa gieo cấy còn lại và phục vụ tưới dưỡng lúa mới cấy, hoa màu.

Đến nay, các huyện: Đông Hưng, Hưng Hà,

Quỳnh Phụ trong hệ thống do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình phụ trách đã cơ bản hoàn thành gieo cấy, bước sang giai đoạn chăm sóc. Theo dự báo, vụ xuân năm 2019 mức nước trung bình các tháng và toàn mùa thấp hơn trung bình nhiều năm. Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể theo yêu cầu dùng nước của từng thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Theo đó, trong giai đoạn này sẽ khai thác tối đa các công lấy nước vào hệ thống tạo điều kiện thuận lợi để tiêu nước thừa chưa rửa mặn trên mặt ruộng sau cấy. Giai đoạn lúa đẻ nhánh cần nhiều nước để chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, hệ thống trữ nước phòng hạn cuối vụ (cuối tháng 4, đầu tháng 5) giữ đủ nước cho lúa làm đồng, trở bông đồng thời chủ động phòng hạn cuối vụ cũng như tiêu kiệt khi có mưa lớn.

Tin rằng với sự điều tiết nước hợp lý và chủ động của toàn hệ thống thủy lợi sẽ mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp.

Kiến Xương Sản xuất vụ xuân

Vụ xuân năm nay, huyện Kiến Xương gieo cấy 11.300ha lúa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, từ ngày mùng 6 tết, nông dân các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung xuống đồng làm đất, tập kết phân bón, gieo cấy lúa xuân bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.

Xác định vụ lúa xuân là vụ sản xuất chủ lực trong năm, vì vậy cấp ủy, chính quyền xã tập trung cao độ cho việc chỉ đạo sản xuất. Bà Lê Thị Huệ, Giám đốc HTX DVNN xã Quang Hưng cho biết: Dù thiếu nhân lực cho sản xuất nông nghiệp, nhất là vào chính vụ song xã vẫn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân cấy 100% diện tích bằng các giống

lúa ngắn ngày, sử dụng các nhóm giống lúa kháng bệnh đạo ôn như Bắc thơm, nếp 97, Thiên ưu 8, Phúc thái 168... Trong đó sản xuất vụ xuân 2019 của xã đã quy định cụ thể: các hộ xã viên không được gieo sạ, gieo vãi nếu có tình vi phạm thì tiêu diệt nước vào ruộng, tự phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa nên ở Quang Hưng cả 264ha lúa xuân đều áp dụng phương pháp cấy mạ non trên nền đất cứng, mạ sần, cấy máy mạ khay. Đồng đất của Quang Hưng cao, chỗ thấp, để bảo đảm đủ nước, tránh chỗ thừa, chỗ thiếu phục vụ bà con làm đất, gieo cấy lúa xuân, HTX phải huy động 3 - 4 máy bơm đầu bơm nước vào khu ruộng cao và bơm nước ra ngoài nếu đồng

trùng thừa nước. Đồng thời, giao khoán cho các đội nông gia ở các thôn chịu trách nhiệm điều tiết nước, đánh bắt chuột bảo vệ mùa màng trên khắp các cánh đồng. Bà Trần Thị Là, thôn Đông Nghĩa, xã Quang Hưng cho biết: Vụ này, gia đình tôi gieo cấy 6,5 sào. Năm nay thời tiết thuận lợi từ lúc gieo mạ, đặc biệt lúa cấy xuống lại có mưa rào nên hồi phục nhanh. Gia đình bắt đầu cấy từ 18/2. Thuê người cấy không được nên một mình tôi đảm nhận, túc túc mỗi ngày cấy 2 sào cũng chỉ hơn 3 ngày là xong.

Đến ngày 19/2, nông dân huyện Kiến Xương đã làm đất xong và gieo cấy được gần 10.000ha (đạt gần 77% tổng diện tích gieo

cấy). Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Để nông dân gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, trước tết Nguyên đán, huyện đã chỉ đạo lấy đủ nước đổ ải, chuẩn bị đủ nguồn lúa giống, vật tư nông nghiệp chất lượng, đồng thời huy động các phương tiện làm đất. Huyện khuyến cáo nông dân mở rộng diện tích cấy lúa chất lượng cao để tăng hiệu quả kinh tế; chủ động tưới, tiêu nước, làm đất đến đâu, gieo cấy ngay đến đó. Năm 2017 - 2018, Kiến Xương là một trong những huyện có diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen nhiều gây mất mùa nghiêm trọng cho nông dân. Dự kiến năm 2019, bệnh lùn sọc đen vẫn tiếp tục có nguy cơ gây hại trên diện rộng ở vụ xuân và vụ mùa nên từ cuối năm 2018 huyện đã xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen, triển khai tới

các xã, thị trấn nhằm tiêu diệt nguồn bệnh từ sớm, chủ động phòng ngừa ngay từ khâu làm đất, gieo mạ.

Dù đã chủ động trong điều tiết nước, chỉ đạo gieo cấy lúa xuân cơ bản trong khung thời vụ song một số xã của huyện Kiến Xương lại không chấp hành tốt sự chỉ đạo và chủ trương của UBND tỉnh để nông dân gieo vãi, gieo sạ. Phương pháp gieo sạ, gieo vãi dù có ưu điểm là giảm công lao động, sử dụng ít giống và không phải làm cỏ song đi kèm gieo sạ, gieo vãi là tình trạng nông dân lạm dụng thuốc trừ cỏ gây hại rất lớn cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng tới sức khỏe con người cũng như môi trường. Do vậy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều công văn yêu cầu ngành chuyên môn và chính quyền địa phương tuyên truyền, khuyến cáo người dân không lạm dụng thuốc trừ cỏ, chuyển gieo sạ, gieo vãi để cấy bằng

thức được tác hại của việc phun thuốc trừ cỏ với môi trường, sức khỏe của chính mình và mọi người song vẫn thực hiện gieo sạ, gieo vãi với phần lớn diện tích của gia đình.

Để sản xuất lúa bảo đảm khung thời vụ và sản xuất nông nghiệp bền

vững phải làm bằng nhiều cách song không phải làm bằng mọi giá. Huyện Kiến Xương cần có giải pháp hữu hiệu hơn nữa để có vụ xuân thắng lợi và phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn.

TRUNG HIẾU



Nông dân xã Quang Hưng (Kiến Xương) cấy lúa xuân.